

แบบฟอร์มการนำเสนองานแปลข่าวระดับโลก

เนื้อหาข่าวของประเทศ บรูไน หมวด การเมือง
ข่าวประจำวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

หัวข้อข่าว บรูไนริเริ่มระบบหลักประกันการขอสินเชื่อในอาเซียน

ธนาคารกลางบรูไนกล่าวว่า บรูไนเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่นำระบบหลักประกันการขอสินเชื่อมาใช้ ซึ่งระบบนี้จะทำให้การเข้าถึงสินเชื่อสะดวกยิ่งขึ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ธนาคารกลางในชื่อ ออทอริตี มอนეტารี บรูไน ดารุสซาลาม (เอเอ็มบีดี) (AMBD : Autoriti Monetari Brunei Darussalam) กล่าวว่า ระบบหลักประกันการขอสินเชื่อ (CRS : Collateral Registry System) อนุญาตให้จดทะเบียนสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกันของทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์

ธนาคารกลางบรูไนกล่าวว่า ระบบหลักประกันการขอสินเชื่อ จะรวบรวมทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ทั้งหมดเป็นหลักประกันเพื่อกู้เงินและจะทำให้การหมุนเวียนของสินเชื่อมีสภาพคล่อง

ระบบหลักประกันการขอสินเชื่อ ช่วยให้สามารถเข้าถึงเงินกู้ได้ง่ายมากขึ้นสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี บริษัทต่าง ๆ และธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากสามารถใช้ทรัพย์สินของพวกเขาเป็นหลักประกันในการกู้เงินต่อธนาคารต่าง ๆ ได้

ธนาคารเหล่านั้นจะปล่อยเงินกู้ให้เช่นเดียวกัน เพราะมีหลักประกันเป็นทรัพย์สิน ซึ่งสามารถยึดทรัพย์สินได้ในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายหนี้คืน

วิธีการด้านการเงินเช่นนี้ จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยังช่วยกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

เอเอ็มบีดีกล่าวว่า ได้นำระบบหลักประกันการขอสินเชื่อมาใช้ให้สอดคล้องกันกับธุรกรรมที่ปลอดภัย และเผยแพร่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ธุรกรรมที่ปลอดภัยดังกล่าวจะเริ่มใช้พร้อมกับระบบหลักประกันการขอสินเชื่อ ซึ่งคาดว่าจะกำหนดประมาณเดือนธันวาคม

เอเอ็มบีดีกล่าวอีกว่า การริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนมาตรการปฏิรูป ซึ่งจะช่วยให้บรูไนอยู่ในลำดับที่ดีขึ้น จากการจัดลำดับโดยธนาคารโลกเกี่ยวกับประเทศที่ง่ายในการลงทุนทำธุรกิจ โดยขั้นตอนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดนายกรัฐมนตรีนีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะกรรมการขับเคลื่อนให้บรูไนไปสู่ประเทศที่ง่ายในการลงทุนทำธุรกิจ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เอเอ็มบีดีได้ลงนามในสัญญา เพื่อสร้างระบบหลักประกันการขอสินเชื่อร่วมกับพันธมิตรผู้สร้างจากสหรัฐอเมริกา

สำหรับผู้สร้างระบบแพลตฟอร์มดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและการดำเนินโครงการเกี่ยวกับระบบหลักประกันการขอสินเชื่อในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ตามถ้อยแถลงของธนาคารกลางบรูไนนั้น ภายใน ๒ – ๓ เดือนข้างหน้า เอเอ็มบีดีจะจัดการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย เช่น ธนาคาร บริษัท ทางการเงิน กระทรวงและกรมต่าง ๆ ศูนย์สนับสนุนทางธุรกิจ (Darussalam Enterprise (DARE) และสหภาพการค้าทั้งหลาย เพื่อแนะนำระบบหลักประกันการขอสินเชื่อโดยละเอียด

ที่มาของข่าว

www.thenation.com

วันที่พิมพ์ข่าว ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ผู้ปฏิบัติงาน นางสาวพจมานพจี ทวีสว่างผล

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

กลุ่มงาน ภาษาอังกฤษ

ผู้ตรวจทาน นางสาวสิรินดา จันทร์รักษ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาอังกฤษ